
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          กัญชา  

นโยบายกัญชาเสรี 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด ผู้จัดการ hfocus) 
     -เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับการควบคมุกัญชา 2 ฉบับ เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คือ 
1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจดัการสุขลกัษณะของการจำหน่าย
อาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานท่ีจำหน่ายอาหาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2565 ลงนามโดยนายสาธติ ปิตุเตชะ รมช.สธ.ปฏิบัติ
ราชการแทนรมว.สธ. ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา โดยเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมที่เกีย่วกับการนำ
กัญชาหรือกัญชงมาทำอาหารเพื่อจำหน่าย โดยให้เพิ่มข้อ 6/1 "อาหารประเภทปรุงสำเร็จตามข้อ 5 และข้อ 6 ที่มีการนำ
กัญชา หรือกัญชงมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ให้ดำเนินการเพิ่มเตมิ ดังต่อไปนี้ (1) แสดง
ข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ว่าเปน็สถานท่ีจำหน่ายอาหารที่มีการใช้กัญชาหรือกัญชง เป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทปรุง
สำเรจ็ (2) แสดงรายการอาหารทีม่ีการใช้กัญชาหรือกัญชง เป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทปรุงสำเร็จทั้งหมด   (3) แสดง
ข้อแนะนำความปลอดภัยในการบริโภคอาหารที่มีกญัชาหรือกัญชงเป็นส่วนประกอบ  โดยแสดงข้อความ ดังต่อไปนี้ (ก) บุคคล
ที่มีอายุต่ำกว่ายีส่ิบปี สตรีมีครรภ ์ และสตรีให้นมบตุร ควรงดเว้นรบัประทาน (ข) ถ้ามีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทาน
ทันที และถ้ามีอาการรุนแรงให้ปรึกษาหรือพบแพทย์โดยเร็ว (ค) ผู้ที่แพ้กัญชา หรือกัญชง ควรงดเว้นรับประทาน (ง) 
รับประทานแล้วเกิดอาการง่วง ซึม ให้หลีกเลีย่งการขับข่ียานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล  
       และ 2.ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดหัวข้อวิชา การใช้กัญชา หรือกัญชง ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารที่
ปลอดภัย ในการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สมัผสัอาหาร พ.ศ. 2565 ลงนามโดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชยั 
อธิบดีกรมอนามัย มีทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ หลักสตูรผู้ประกอบกิจการ และหลักสูตรผู้สมัผสัอาหาร มีระยะเวลาในการอบรม 
30 นาที ประเด็นสำคญัในการอบรมคือ  คุณค่าทางโภชนาการของกัญชา กัญชง และโทษในกรณีบริโภคไมเ่หมาะสม , การนำ
กัญชา กัญชง มาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้บรโิภค ข้อปฏิบัติใน
การนำกัญชาหรือกญัชงมาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร โดยในหลักสูตรของผู้ประกอบกิจการจะเพิ่มเรื่องบทบาท 
หน้าท่ีของผู้ประกอบกิจการในการควบคุม กำกับ ดูแลการใช้กัญชาหรือกัญชงในสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส ์
     -  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและการสกดัสารจากกัญชา กัญชง 
ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ บริษัท ดร.ซีบีดี จำกดั  เพื่อวิจัยพัฒนาผลติภณัฑ์กัญชากัญชงให้ได้มาตรฐาน ต่อยอด
เชิงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆนี ้

- 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

สถานการณ์ประจำวัน 
      - สถานการณ์ในประเทศ 26 ส.ค. พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 1,749 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,643,012 ราย เสียชีวิต 28 ราย 
เสียชีวิตสะสม 32,166 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,601 ราย รักษาหายสะสม 4,592,664 ราย ยังรักษาอยู่ 18,182 ราย 
สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเช้ือ 604,121,644 (+800,733) ราย เสียชีวิต 6,482,764 (+2,636) ราย รักษาหาย 578,950,885 
(+888,939) ราย   

- 

ประเด็นสำคัญ      
     1. วัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็ก 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน hfocus) 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี อย. ขยายการอนุญาตฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก  
อายุ 6 เดือน ถึง 5 ขวบ ว่า หลังจากท่ี ศบค. เห็นชอบให้กรมควบคุมโรค ประสานกับ บ.ไฟเซอร์ ในการเปลี่ยนสัญญาวัคซีน
ไฟเซอร์ ท่ีสั่งซื้อไปทั้งสิ้น 30 ล้านโดส ปัจจุบันเหลือท่ียังไม่ได้จัดส่งอีก 3 ล้านโดส กรมควบคุมโรค จึงขอเปลี่ยนสัญญา 3 ล้าน
โดสดังกล่าว เป็นวัคซีนสำหรับเด็ก 6 เดือน ถึง 5 ขวบ ซึ่งเป็นจำนวนเบื้องต้น หากมีความต้องการมากข้ึนสามารถซื้อเพิ่มได้ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวสด, isaranews, voicetv, kaohoon, ch3plus) ทีวีช่อง TNN, NBT 
     - นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กลวว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
ที่เป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มีมติเห็นชอบการขยายขอบเขตข้อบ่งใช้วัคซีนโคเมอร์เนตี ของ บ.ไฟเซอร์ จำกัด สำหรับกลุ่ม
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เด็กอายุ 6 เดือน - น้อยกว่า 5 ปี ขวดฝาจุกสีม่วงแดง ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้วัคซีนโควิด สำหรับกระตุ้นภูมิ
ในผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป และมีการขยายอายุให้ใช้ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี โดยมีขนาดการใช้วัคซีนลดลงเหลือ 10 ไมโครกรัม 
ด้วยการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อจำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 21 วัน 
     2. ผลวิจัยวัคซีน mRNA คร่ึงโดสกระตุ้นภูมิเทียบเท่าเต็มโดส 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ) 
     - ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ถึงผลงานวิจัย การใช้วัคซีน
ขนาดครึ่งโดส mRNA กระตุ้นผู้ที่เคยได้รับวัคซีนเชื้อตายมาก่อน ผลภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สูง ไม่แตกต่างกับการ
ได้รับเต็มโดส โดยผลงานได้รับการเผยแพร่ในวารสาร "VACCINE" ที่เป็นวารสารระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสูง และเป็นที่
ยอมรับ รายละเอียดสามารถหาอ่านได้ เพราะวารสารได้เผยแพร่แล้ว  

          โรคฝีดาษวานร  

รายงานสถานการณ์ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot กรมประชาสัมพันธ์) 
     -องค์การอนามัยโลก เผยทั่วโลกมียอดผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร หรือฝีดาษลิง ลดลงร้อยละ 21 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่ง
เป็นสัญญาณช้ีว่าการระบาดของโรคดังกล่าวในทวีปยุโรปอาจเริ่มมีแนวโน้มลดลง หลังพบการระบาดติดต่อกันนานนับเดือน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ สยามรัฐ) 
     -ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) สวทช. โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ว่า   ข้อมูลผู้ป่วยฝีดาษลิงจากอิตาลีชุดนี้น่าสนใจ 
การศึกษานี้รายงานว่า ผู้ป่วยหลายคนมีอาการไข้ ตามหลังจากที่ร่างกายเริ่มมีตุ่มผื่นขึ้นมา ซึ่งจะย้อนแย้งจากความเข้าใจเดิม
ว่า ผู้ป่วยมักจะพบอาการไข้ ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต นำมาก่อนการเกิดตุ่มผื่น  ข้อมูลนี้ชุดนี้บอกว่าการใช้อาการไข้ หรือ 
อาการนำต่างๆ เช่น ต่อมน้ำเหลืองโต และ รอผื่นตุ่มตามมาทีหลัง อาจจะใช้ไม่ได้กับฝีดาษลิงสายพันธุ์ปัจจุบัน เนื่องจาก
ช่องทางการแพร่เช้ือ เช่น กิจกรรมทางเพศสัมพันธ์ อาจไม่ใช่ช่องทางหลักของการแพร่เช้ือฝีดาษลิงรุ่นเก่า  

- 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ประชุม APEC Health Week 
     1. เปิดประชุมระดับสูงเอเปกว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ (HLM) คร้ังท่ี 12 
     สื่อนำเสนอ  : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ บางกอกโพสต์)  เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, บ้านเมือง, 
ไท ย โพ ส ต์ , ข่ าวส ด , ส ยาม รั ฐ , ก รุ ง เท พ ธุ ร กิ จ , newtv< thereporters, INN, mcot, news1live, thailandplus, 
thejournalistclub, plewseengern) 
     -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เปิดประชุมระดับสูงเอเปกว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ (HLM)  
ครั้งที่ 12 พร้อมกล่าวว่า การประชุมจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เช่ือมโยงกัน สู่สมดุล" เน้นเรื่องการสร้าง
ความสมดุลระหว่างสขุภาพและเศรษฐกิจ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีปัญหาทางสาธารณสุขคือการระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผล
กระทบทางเศรษฐกิจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีตัวอย่างการดำเนินงานเรื่องนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ในการ
นำมาดูแลสุขภาพประชาชน และเกิดโอกาสทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในการประชุมมีการเสวนาเรื่องการสร้าง
สมดุลระหว่างสุขภาพและเศรษฐกิจ (Balancing Health and the Economy) ทางอินโดนีเซียได้แลกเปลี่ยนเรื่องการบริหาร
จัดการเพื่อรับมือโรคโควิด 19 ขณะที่สิงคโปร์แลกเปลี่ยนเรื่องของ การตัดสินใจเลือกใช้มาตรการระหว่างด้านสุขภาพและ
เศรษฐกิจ ด้านเลขาธิการอาเซียนแลกเปลี่ยนข้อมูลว่า การระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง 
รวมถึงการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ รวมทั้งสนง.เลขาธิการเอเปค เสนอเรื่องการทำงานเพื่อฟื้นเศรษฐกิจของ
เขตสุขภาพต่างๆ ได้แก่ 1) Trade Facilitation เพื่อให้วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆสามารถผ่านเข้าสู่ประเทศต่างๆ ได้ และ 2) 
Safe Passage เพื่อให้เกิดการเดินทางระหว่างประเทศและลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
     -น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า รมว.สธ. เป็นประธานในการประ ชุมระดับสูงว่าด้วย
สาธารณสุขฯ และร่วมหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากเขตเศรษฐกิจเอเปก ใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) การสร้างสมดุล
ระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ โดยเน้นการดำเนินงานตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข และการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและตอบโต้ต่อภัยคุกคามสุขภาพรวมทั้งโรคระบาด สร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบสุขภาพและการสร้าง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยโรค และยารักษาโรค ใน
การป้องกันและรักษาโควิด-19 และโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อป้องกันผลกระทบต่อด้าน
เศรษฐกิจ   2. การเพิ่มการลงทุนในด้านความมั่นคงด้านสุขภาพโลก โดยเฉพาะการเสริมสร้างขีดสมรรถนะด้านการป้องกัน
ตรวจจับและตอบโต้โรคระบาด การเสริมสร้างระบบสุขภาพให้เข้มแข็งและการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3. ความ
ร่วมมือท่ีจะเกิดรูปธรรมระหว่างเขตเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความเช่ือมโยงระหว่างสุขภาพและเศรษฐกิจ 

- 
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     2. หารือทวิภาค ี
     สื่อนำเสนอ  : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ)  เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชน, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, hfocus, 
thailandplus, newtv, INN, thereporters, plewseengern) 
     -- นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. หารือทวิภาคีร่วมกับ 1 หน่วยงานและ 2 เขตเศรษฐกิจ ก่อนการ
ประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ทั้งความร่วมมือโครงการ SECURE ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย การ
ดำเนินงานศูนย์ ACPHEED ร่วมกับอินโดนีเซีย และความร่วมมือด้าน Genomics กับสิงคโปร์ 
    3.รมว.สธ.มาเลเซีย ดูงานจิตเวช 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ทีวีช่อง NBT, thailandplus, thaigov, hfocus) 
    - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นำ นายไครี จามาลุดดิน ( Khairy Jamaluddin ABU BAKAR)  
รมว.สธ.มาเลเซีย และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิต และกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา กทม. โดยได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสุขภาพจิตของไทย การบริการ คลินิกประสาทวิทยาและความจำ
สำหรับภาวะสมองเสื่อม สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ศูนย์สมองจิตใจและโปรแกรมฟื้นฟู ซึ่งไทย-มาเลเซีย พร้อมแลกเปลี่ยนและ
สนับสนุนข้อมูลวิชาการด้านสุขภาพจิตระหว่างกัน  
องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานรพ.เขาชะเมาฯ 
   สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, ch3plus, thaigov) 
     - พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช 
ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 6 คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของ 
รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ระยอง พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 

 

รางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD” 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, thaimlmnews) 
     - นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ระดับเขตสุขภาพท่ี 1-12 ประจำปี 2565 และมอบเกียรติบัตร ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม เครือข่ายห้องปฏิบัติการ รพร. ประจำปี 2565” โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 
อธิบดีกรมวิทย์ฯ เข้าร่วม เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานท่ีมีการพัฒนาระบบ
คุณภาพตามมาตรฐาน และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ใน
การจัดรูปแบบบริการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบาย ด้านการสาธารณสุขของประเทศ ให้ประชาชนรับบริการที่มี
มาตรฐาน และเท่าเทียม 

 

แอปพลิเคชัน School Health HERO 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ , ผจก., คมชัดลึก, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, newtv, 
chiangmainews, prd, thailandplus) 
    - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เชิญชวนผู้ใกล้ชิดร่วมสอดส่อง สังเกต ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและ
เยาวชน หากพบสัญญาณเสี่ยง สามารถเข้าทำการช่วยเหลือ พร้อมแนะนำ School Health HERO แอปพลิเคชัน โดยเป็น
เครื่องมือเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น ผ่านคำถาม 9 ข้อ เพื่อคัดกรองอาการของเด็ก และนำไปสู่การแก้ไข
ได้ทันท่วงที ลดการสูญเสีย ช่วยให้เด็กไทยใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 

 

การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในช่วงหน้าฝน  
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ch7, thailandplus, thaigov, hfocus) 
    - นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ถวายคำแนะนำการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในช่วงหน้าฝน โดยขอถวาย
คำแนะนำให้พระคุณเจ้านำร่มติดไปด้วยขณะออกบิณฑบาตในตอนเช้า และพยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ช้ืนแฉะหรือมีน้ำท่วมขัง 
หากเปียกฝนให้รีบสรงน้ำ เปลี่ยนจีวรทันที และควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอเพื่อป้องกันโรคที่มากับหน้าฝน 

 

ทำบุญตักบาตรด้วยอาหารสุขภาพ 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (thailandplus, chiangmainews) 
    - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เชิญชวนชาวพุทธทำบุญตักบาตรด้วยอาหารสุขภาพในช่วง
เข้าพรรษาหน้าฝน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารราคาแพง แต่เลือกอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ข้าวกล้องและธัญพืชไม่ขัดสี เน้น
ผักผลไม้หลากหลายชนิดและสีตามฤดูกาล ลดปริมาณเครื่องปรุงรสที่ไม่จำเป็น ใช้สมุนไพรในการปรุงประกอบอาหารเพื่อช่วย
ชูกลิ่น รสและสีสัน เป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้พระสงฆ์สุขภาพแข็งแรง ปลอดโรค 

 

ไม่มียาลดน้ำหนักได้ผลยั่งยืน 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน) 
    - นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการด้านโภชนาการ ในฐานะที่ปรึกษากรมอนามัย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีบริษัทผลิตอาหารเสริม
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ควบคุมน้ำหนักในปัจจุบัน อ้างว่าเป็นส่วนประกอบของยาปลอดภัย สามารถใช้เพื่อลดน้ำหนักได้ ขอย้ำว่าไม่มียาและอาหาร
เสริมใดในโลกนี้ท่ีจะสามารถลดน้ำหนักได้ถาวรและยั่งยืน ฉะนั้น การซื้อยาและอาหารเสริมกินเอง จะสามารถลดน้ำหนักได้
ช่ัวขณะ เนื่องจากยาเหล่านั้นจะเข้าไปกดประสาทส่วนกลางให้รู้สึกไม่หิว และเมื่อไม่หิวก็รับประทานอาหารได้น้อยลงน้ำหนัก 
ก็จะลดได้ในช่วงที่ใช้ยา แต่เมื่อหยุดใช้ยาแล้ว จะเกิดภาวะโยโย่เอฟเฟ็กต์ การโฆษณาจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะอาหารเสริม 
จะต้องขออนุญาตจาก อย. เพื่อให้ตรวจสอบว่าสินค้านั้นไม่มีสารอันตราย แต่ต้องยอมรับว่าผู้ผลิตก็หัวใส กว่าร้อยละ 80 ที่
หลังจากขออนุญาต อย.ผ่านแล้ว ก็ไปแอบใส่สารต่างๆ เพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่ง อย.ก็มักจะไปสุ่มตรวจพบในภายหลัง ดังนั้น 
ต้องรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้  
นพ.ดีเด่นของแพทยสภาประจำปี 2565  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (เชียงใหม่นิวส์, ผู้จัดการออนไลน์, Line Today) 
     - หมอตุ่ย หรือนพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผอ.รพ.อุ้มผาง จ.ตาก ที่เพิ่งได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภาประจำปี 
2565 ไม่ว่าจะเป็นคนไข้ ชาวบ้าน หรือหมอด้วยกันทุกคนจะต้องบอกว่าเหมาะสมมากๆ เพราะความดี และความเสียสละ แต่
หมอตุ่ยกลับบอกว่า “ก็ไม่ได้เสียสละอะไรมากมาย ไม่ได้รู้สึกแบบนั้น แค่รู้สึกว่าเมื่อคนอื่นทุกข์ก็ต้องช่วย ได้ทำประโยชน์ให้
พวกเขา ก็มีความสุข” จึงไม่แปลกใจท่ีเวลาคนคนไข้ไร้สัญชาติมารพ.อุ้มผางไม่มีเงินรักษาก็รักษาฟรี และบ่อยครั้ง  นอกจากน้ี
ยังมีความดีที่คุณหมอทำอีกมากมาย ถือว่าเป็นตำนานของอุ้มผาง และเป็นหมอดีเด่นตลอดกาลในใจของทุกคน 

 

สปสช. เพ่ิม คลินิกเวชกรรม เข้ามาเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไป 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ไทยรัฐ) 
      -นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสปสช. ช้ีแจงว่า สปสช. มีนโยบายเพิ่ม คลินิกเวชกรรม เข้ามาเป็น หน่วยบริการรับส่ง
ต่อทั่วไป ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ หรือ บัตรทอง เข้ามารองรับประชาชนที่เกิดเจ็บป่วยเล็กน้อยใน บริการแบบผู้ป่วย
นอก โดยไม่ต้องใช้วิธีส่งตัว เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกที่จะเข้าใช้บริการมากขึ้น เพราะปัญหาของ บัตรทอง หรือ 
บัตรประกันสังคม ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดก็คือสถานที่ใช้บริการเพราะมีการระบุโรงพยาบาลในการเข้ารับการรักษา
ไว้ซึ่งเป็นการยุ่งยาก โดยเฉพาะการย้ายถิ่นที่อยู่ชั่วคราว ปัญหาสำคัญคือการเบิกจ่ายของโรงพยาบาลที่เข้าโครงการ ส่วนใหญ่
จะได้รับค่าใช้จ่ายช้า ประกอบกับมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้น จากโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบัน ทั้งเตียงและแพทย์ไม่เพียงพอกับ
ผู้ใช้บริการและคนป่วย ทำให้ หลายโรงพยาบาลขอออกจากระบบของ สปสช. เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงินของ
โรงพยาบาลเอง 

 

พิษพายุหมาอ๊อน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) 
     -ที่ จ.ลำปาง เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง จากอิทธิผลของพายุหมาอ๊อน ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าทะลัก และไหลหลากท่วม
โรงพยาบาลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง กระแสน้ำป่าสีขุ่นเข้มได้หลากเชี่ยวผ่านตัวอาคารของโรงพยาบาล และภายในพื้นที่เป็น
จำนวนมาก ระดับน้ำป่าที่หลากลงมาสูงประมาณ 30 เซนติเมตร และไหลเช่ียว นับเป็นภัยทางธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อน โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต  โดยน้ำเข้าอาคารในส่วนเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล
แจ้ห่ม ระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เจ้าหน้าที่เร่งเก็บสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันผลกระทบ โดยในส่วนของ
อาคารที่เปิดให้บริการตรวจรักษาฉุกเฉินและตรวจรักษาโรคทั่วไป ตลอดจนหอผู้ป่วย ไม่ได้รับผลระทบ เปิดให้บริการปกติ ซึ่ง 
นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.ลำปาง ได้แจ้งว่าไม่ได้กระทบต่อระบบบริการรักษาของโรงพยาบาล ซึ่งหลังฝนหยุดตก
ระดับน้ำท่วมพื้นที่เขตโรงพยาบาลก็ค่อยๆ ลดระดับลงและเป็นปกติ  ส่วนการแก้ไข จะทำร่องระบายเพื่อเปลี่ยนทางน้ำฝน
และน้ำป่า จะได้ไม่กระทบในส่วนอาคารปฏิบัติการฝ่ายเทคนิคการแพทย์ 

 

ไข้หวัดมะเขือเทศ" ระบาดในอินเดีย 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ ไทยโพสต์ ศูนย์ข่าแปซิฟิก จส.100 
thebangkokinsight tnnthailand thaiPBS somdhitalk) 
     -ศูนย์จีโนมฯ ระบุ "ไข้หวัดมะเขือเทศ" ที่กำลังระบาดในรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย ไม่ใ ช่ไวรัสชนิดใหม่ โดยจากการ
ถอดรหัสพันธุกรรมจากตุ่มแผล ผู้ป่วย 2 คน พบเป็นไวรัส "คอกซากี A16" ที่ก่อให้เกิดโรคมือ เท้า และปาก ขณะที่ล่าสุด พบ
ติดเช้ือแล้วอย่างน้อย 82 คน  ที่มีช่ือเรียกว่า ไข้หวัด มะเขือเทศ เนื่องจากหากติดเช้ือ ผู้ป่วยจะมีผื่นแดงคล้ายมะเขือเทศ 
สร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกาย โดยเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มีความเสี่ยงท่ีจะติดเช้ือไวรัสชนิดนี้ได้ง่ายเป็นพิเศษ  

 

 


